



ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ก. ๕๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พตส.ตร.๖๒)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง/นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พตส.ตร.๖๒)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้จัดทำแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พตส.ตร.๖๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัวให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย

๑. มาตรการป้องกัน เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี รวมถึงการป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชนและสตรีเป็นผู้กระทำความรุนแรง หรือกระทำความผิดกฎหมาย

๒. มาตรการปราบปราม เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปราบปราม จับกุมการกระทำความผิดที่มีเด็ก เยาวชน และสตรีตกเป็นผู้เสียหาย รวมทั้งเป็นผู้กระทำความผิด

๓. มาตรการสืบสวนขยายผล เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการปราบปรามจับกุมไปยังตัวการร่วม ผู้สนับสนุน และผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด

๔. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางอาญา เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้

๕. มาตรการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลคดีเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอส่งแผนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประสานการปฏิบัติ รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนฯ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์ www.narathiwat.go.th หัวข้อข่าวราชการ/คำสั่ง/ประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑

(นางพาดิเมาะ สะตียามู)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๘